

TC trßc sau nhßt chßt mß cßa kinh tß mà khoá chßt chánh trß.



Đông vßn là Đông, Tây vßn là Tây dù Nhân Loßi đang ß đßu thß kß 21, đßu thiên niên kß 3. Bây giß sau ba thßp niên, ngßi ta bßt đßu thßy rõ nhßng chánh trß gia, nhßng nhà làm chánh sách cßa Tây Phßng đã lßm khi tin rßng giúp cho Trung Cßng phát trißn kinh tß, đßu đó sß đßa TC phát trißn dân chß theo kißu Tây Phßng. Hy vßng đã thành thßt vßng đó có thß thßy qua mßt sß thßi sß chánh trß tiêu bißu rßng TC trßc sau nhßt mß rßng kinh tß nhßng quyßt khoá chßt chánh trß sau ba thßp thßp niên “làm kinh tß” vßi Tây Phßng.

Mßt, TC hung hßng đßng cßa mßt cái rßm, xí xô xí xßo chßi khi ßy Ban Nobel gßc cßa trao gißi Hoà Bình cho Ô Lßu hißu Ba, mßt nhà dân chß bß TC đßng bß tù. Nobel là mßt tß chßc cß thß gißi i trßng vßng. Nhßng nhân vßt đßc phßn thßng Nobel là nhßng thành phßn nßu tú trên nhißu lãnh vßc kinh tß, chánh trß, khoa hßc, văn hßc, v.v... cßa thß gißi. Ô. Lßu hißu Ba là mßt giáo sß đßi hßc tßng đßc thßnh gißng ß Mß, bß 11 năm tù chß vì cùng ký kißn nghß yêu cßu Đßng Nhà Nßc CS Bßc Kinh dân chß hoá.

Thái đß và hành đßng tßc gißn cßa TC chßng lßi vißc làm này cßa ßy Ban Nobel đã rõ ràng cho thßy hy vßng TC dân chß hoá cßa Tây Phßng đã thành thßt vßng và vißn vong, không mßt chút thßc tß nào.

TC trßc sau nhßt chßt mß cßa kinh tß mà khoá chßt chánh trß. Hß không gißu gißm, hß nói ra và nói rõ. Nßu có sai lßm là do Tây Phßng ßo tßng, chß không phßi TC lßp lß hay ngßy trang. Sai lßm vì Tây Phßng vßn theo chánh trß thßc đßng coi quyßn lßi kinh tß cao hßn nhßng giá trß tinh thßn và chánh trß.

Năm 1978, CS Bßc Kinh công bß “cßi cách và mß cßa” kinh tß theo đßnh hßng xã hßi chß nghĩa. Hß nói rõ ràng hß cßi cách kinh tß, mß cßa cho đßu tß ngoßi qußc vào, và xußt cßng hàng hoá cßa TC ra các nßc. Hß nói hß làm thß là thêm vào nßn kinh tß xã hßi chß nghĩa cßa hß mßt sß đßc tính Trung Qußc đß làm nhß đi mßt sß hßn chß trên bình dißn kinh tß trong nß lßc chuyßn hoá nßn kinh tß kß hoßch nghèo nàn và ngßng đßng cßa nßc hß, đß kinh tß cßa hß tăng trßng mßnh hßn.

Thß gißi Tß do, chánh yßu là Tây Phßng, nhßt là Mß mßng rß mß cßa và vißn trß hào phóng và yßu trß tích cßc cho TC trß thành siêu cßng kinh tß. Và tß nhiên TC mßnh vì gßo, bßo vì tißn, đßa vào kinh tß, dùng kinh tß tài chánh đß áp lßc hay chiêu đß các nßc, phát trißn uy lßc chánh trß. Đßa vào nßn kß thußt, vßn, và ý nißm kinh tß thß trßng cuß Tây Phßng, TC vßn lên nhß

một siêu cộng kinh tế mới.

Nhưng TC thực chất và thực tế không có tiến bộ thực chất nào. TC, Việt Cộng, CS Bắc Hàn, Cu ba CS trước sau như một vẫn nắm tài chính toàn diện, kiểm soát nhân dân một cách triệt để và nghiêm ngặt. Lãnh đạo Đảng Nhà Nước TC đưa quân vào can quét phong trào dân chủ và a ch m n Thiên an môn năm 1989.

TC đàn anh và VC đàn em lợi ích nghĩa dân tộc, tôn nôi lợi ích dân tộc, chống lợi ý niềm Nhân quyền cho riêng nhân quyền phổ biến tùy theo lịch sử, văn hoá của mỗi quốc gia. Họ nhất định không có thiện dân chủ.

Việt quốc thúc đẩy gia một lãnh tụ CS có đầu óc cải cách là Thủ Tướng Zhao Ziyang và việt cộng từ Ông Lưu Hiểu Ba và những nhà ly khai đấu tranh cho dân chủ là một sự đánh thủng những ngòi Tây Phương xa rời thực tế, đang mở màn hy vọng TC dân chủ hoá sau khi kinh tế tăng trưởng.

Hai, TC đang cộng nòng nòng tài chính toàn diện đời thực năm khi trước đời hiện tại 18. TC các «hoàng tử đỏ», thực là con cháu những lãnh đạo cốt cán, được chuyển bổ thay thế cho thế hệ thực tế cộng sản đảng quy, quân quy và quy hành chính - thực toàn quyền thế giới trước nhân dân - của Đảng CS TQ, Thủ tướng nhất khai nguyên với Mao Trạch Đông, thế hệ thế hai là Đảng Tiểu Bình, thế ba là Giang Trạch Dân và thế tứ là bộ đôi Hồ Cẩm Đào - Ôn Gia Bình hiện nay.

Thế hệ thế năm coi như chủ là ông Tô p Côn Bình, hiện là Phó chủ tịch nước lên thay Ông Hồ Cẩm Đào, và ông Lý Khố c Cộng, Phó Thủ Tướng sẽ lên thay ông Thủ Tướng Ôn Gia Bình. Có hai già với họ đỏ an dân.

Trong hội nghị Ban chấp hành, Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Đảng, kiêm Chủ tịch Quốc gia, kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương, là một chủ tịch quan trọng của Đảng CS “nòng” quân quy. Ông Đào đã thành công đưa Ông Tô p Côn Bình vào làm Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương, mở đường cho lên lãnh đạo Đảng Nhà Nước trong khi đời hiện tại.

Ông Tô p Côn Bình chủ lên ngôi mà các chính gia Tây Phương theo thói quen chủ sự ra làm đôi làm ba, đón gió, bình luận lo lên. Nào Ông Tô p Côn Bình là một tên s, không biết dân chủ hoá chủ TC hay không. Có một sự tiên đoán Ông Tô p Côn Bình ăn học, công tác sau thời Mao, hy vọng sự cải thiện do, dân chủ.

Cũng như trước ông Kim Jong-Un Bắc Hàn CS nắm ngôi Kim Jong-Il chủ, các siêu cộng Tây Phương nhất là Mỹ kêu gọi nòng Bắc Hàn và các nhà bình luận bình luận lên nào ông vua con CS đời thực ba nhà họ Kim ăn học Thủ y sĩ có thực thiện dân chủ, v.v...

Thế những ngòi trong cuộc, trong chặn mới biết chặn có rồi, có cái nhìn thực tiến hiện. Nhưng TC, một giáo sư đang giảng dạy Trường Đảng Trung ương nói với tôi cách giu tên - chủ nòng nói rõ rồi tên tu coi như tiêu đề sinh mệnh chính trị là cái chủ - vì Bắc CS thanh trừng. Với giáo sư này nói với một tờ báo lớn của Pháp, tờ Le Monde: «Việt đỏ của đất nước này là không được đi hành bằng luật pháp mà bởi con người, và thế hệ lãnh đạo sắp tới sẽ không khác hiện nay bao nhiêu. Tôi không hy vọng sự có nhieu thay đổi».

Tây Phương Lạm Dụng Số

Tác Giả: Vi Anh

Thứ Bảy, 07 Tháng 1 Năm 2012 14:46

Người Việt, người Hoa, người Hàn, người Cuba sống trong chế độ CS, không bị CS bắt nhốt trong nhà tù như là hàng ngàn triệu giam, thì cũng bị trong trại tù lớn là xã hội nóm trong gọng kìm CS mấy chục năm. Nên người dân trong các chế độ CS rất thực tế biết rằng CS vốn là CS, "thực" nào lên cũng làm "cha" dân. Thói quen đêc tài đêc ng trỏ toàn diện của người CS đã trở thành bản chất thứ hai rồi. CS còn là còn đêc tài. Chỉ có vết bị CS đi thì mới có thay đổi, có tự do, dân chủ, nhân quyền./.